

ประจำวันที่ 15-21 มิถุนายน 2559

ไทย-เวียดนามประเมินผลผลิตข้าวปีนี้ลดลง เล็งจับมือรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในตลาดโลก

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทย นำโดยนายวิจักร วิเศษน้อย ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ พร้อมด้วยกรมการค้าต่างประเทศ และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เดินทางเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือด้านการค้าชายไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 13 ที่เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 16-18 มิ.ย. 59 ที่ผ่านมา นั้น เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการค้าข้าวระหว่างไทย-เวียดนามในระดับทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ของทั้ง 2 ประเทศ และส่งผลให้การส่งออกข้าวของ 2 ประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถรักษาระดับราคาข้าวให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ ทั้ง 2 ประเทศ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ข้าวของแต่ละประเทศ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในปี 59 ทั้ง 2 ประเทศจะมีผลผลิตข้าวลดลงจากปัญหาภัยแล้ง และจะทำให้ปริมาณการส่งออกข้าวลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยเวียดนามคาดการณ์ว่าจะส่งออกข้าวได้ 6.2 ล้านตัน ส่วนไทยคาดการณ์ไว้ที่ 9.5 ล้านตัน

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือเรื่องการค้าข้าวของทั้ง 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ระหว่างสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กับสมาคมอาหารเวียดนามนั้น ทั้ง 2 สมาคมฯ เตรียมจะจัดงานครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือทางการค้าข้าวไทย - เวียดนาม ในวันที่ 8 ธ.ค.59 ที่ประเทศไทยด้วย

อนึ่ง การประชุมความร่วมมือด้านการค้าข้าวไทย-เวียดนาม เกิดจากความร่วมมือของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสมาคมอาหารเวียดนามที่ได้ร่วมกันจัดการประชุมดังกล่าวขึ้นตั้งตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการประชุมแล้วรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง และประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านข้าวระหว่างกัน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีผ่านการพบปะหารือทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างสมาคมฯ ของทั้ง 2 ประเทศ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ยอดระบายข้าวสต็อกรัฐแตะ 9.7 ล้านตัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงยอดการระบายข้าวในสต็อกของรัฐในช่วงรัฐบาลปัจจุบัน ว่า สามารถระบายออกไปได้แล้วรวม 6.4 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 66,600 ล้านบาท ในขณะที่เดียวกันสามารถขายข้าวใหม่ผ่านการเจรจาระหว่างรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) รวมปริมาณอีก 3.3 ล้านตัน ทำให้การขายข้าวภายใต้รัฐบาลชุดปัจจุบันรวมแล้วอยู่ที่ 9.7 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 115,400 ล้านบาท โดยการเปิดระบายข้าวครั้งล่าสุด คือ ครั้งที่ 4/2559 นั้น คาดว่าจะขายได้อีกอย่างน้อย 1 ล้านตัน จึงคาดว่าจะเหลือข้าว ในสต็อกของรัฐอีกในปริมาณไม่ถึง 10 ล้านตัน

"การระบายข้าวครั้งต่อไปในเร็วๆ นี้ มองว่ายังเป็น ช่วงจังหวะที่ยังสามารถระบายข้าวได้อยู่ เนื่องจากยังไม่มีข้าวใหม่ออกมา โดยการระบายข้าวแต่ละครั้งจะต้องดูความเหมาะสมของจังหวะเวลา เพื่อไม่ให้กระทบกับตลาดและเกษตรกร" นางดวงพร กล่าว

อย่างไรก็ตามข้าวในสต็อกที่เหลือ ที่เป็นข้าวเกรดดี คือ P, A และ B จะมีปริมาณลดลง โดยเหลือประมาณ 3 ล้านตัน ส่วนที่เหลือจะเป็นข้าวเกรด C ซึ่งจะต้องแบ่งอีก เป็นข้าวเกรด C กลุ่มที่สามารถระบายออกไปสู่อุตสาหกรรม อาหารคนและสัตว์ได้ มีปริมาณในสต็อกกว่า 2 ล้านตัน และ อีก 3 ล้านตัน จะเป็นข้าวเกรด C ที่มีข้าวเสียปน เป็น กลุ่มที่จะต้องระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมอื่นๆ เท่านั้น และจะต้องมีการตรวจสอบการระบาย การขนส่ง เพื่อไม่ให้มีการนำมวนเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารคนได้

ส่วนการเปิดให้ยื่นซองประมูลซื้อข้าวในสต็อก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 มีผู้สนใจเข้ายื่นซองประมูล 64 ราย จากที่ยื่นเอกสารเพื่อตรวจคุณสมบัติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 จำนวน 69 ราย โดยคาดว่าจะระบายได้อย่างน้อย 1 ล้านตัน จากที่เปิดประมูล 2.23 ล้านตัน เป็นข้าว 16 ชนิด ซึ่ง 70% เป็นข้าวขาว 5% และปลายข้าว และในจำนวนนี้เป็นข้าวเกรด C ในสัดส่วน 20% หลังจากนั้น จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการระบายข้าว และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาต่อไป

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ปลื้ม! ประมูลข้าวสต็อกได้ราคาดี

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2559 กรมได้เปิดให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 69 ราย ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาลรวม 16 ชนิด ปริมาณ 2.23 ล้านตัน ซึ่งส่วนใหญ่ หรือประมาณ 943,000 ตัน เป็นข้าวขาว 5% และปลายข้าวอีกกว่า 700,000 ตัน โดยมีผู้ยื่นซองทั้งสิ้น 64 ราย เสนอราคาซื้อข้าวขาวตัน ละประมาณ 11,000 บาท และปลายข้าวตันละ 7,000-8,000 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาเกณฑ์ขั้นต่ำ (ฟลอร์แวลู) ที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการระบายข้าวจะพิจารณา ราคาที่เสนอซื้ออีกครั้ง หากรายใดเสนอสูงกว่าฟลอร์แวลู จะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณาอนุมัติขายให้ต่อไป

"ราคาที่เสนอซื้อ ทั้งข้าว ขาวและปลายข้าว น่าพอใจ เพราะใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยข้าวขาวราคาตลาดปัจจุบัน ต้นละ 13,000-14,000 บาท ส่วนปลายข้าว ต้นละ 10,000-11,000 บาท น่าจะอนุมัติขายให้ได้เกินครึ่งของปริมาณที่นำมาเปิดประมูล ถ้าครั้งนี้ขายได้ราว 1 ล้านตัน จะทำให้ข้าวในสต็อกเหลือไม่ถึง 10 ล้านตัน" นางดวงพรกล่าว

ตั้งแต่รัฐบาลนี้บริหารประเทศ สามารถระบายข้าวในสต็อกได้แล้ว 9.7 ล้านตัน ยังไม่รวมการเปิดประมูลครั้งล่าสุดวันที่ 15 มิ.ย.นี้ แบ่งเป็นการเปิดประมูลทั่วไป 6.4 ล้านตัน และการขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) 3.3 ล้านตัน ให้แก่จีน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ส่วนสต็อกที่เหลือล่าสุด ไม่ถึง 10 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวเสื่อม (เกรดซี) ที่ยังทำเป็นอาหารคนและสัตว์ได้ราว 2 ล้านตันเศษ, ข้าวเกรดซีผสมข้าวเสีย ที่ทำเป็นอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ราว 3 ล้านตัน และข้าวเกรดพี, เกรด เอ และเกรดบี (ข้าวผ่านมาตรฐาน) อีกราว 3 ล้านตัน คาดว่าในเดือน ก.ค.59 จะนำมาเปิดประมูลได้ 1-2 ล้านตัน

สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 13 มิ.ย.2559 มีปริมาณ 4.6 ล้านตัน มูลค่า 71,682 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้น 13% มูลค่าเพิ่มขึ้น 9% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่เป้าหมายทั้งปีตั้งไว้ที่ 9.5 ล้านตัน.

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

รับมอบข้าวรอบ 3 อีตเป็นเรือเกลือ พ่อค้าไวยพาณิชย์ราคาทรุดหนักลูกค้าทิ้งออร์เดอร์

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่า การเร่งรัดระบายข้าวสารในสต็อกคงค้างของรัฐบาลในปี 2559 มีความถี่มากขึ้น โดยในช่วงครึ่งปีแรกกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศ เปิดประมูลซื้อข้าวสารรัฐบาลไปแล้ว 4 ครั้ง รวมปริมาณที่นำมาเปิดประมูล 4,774,000 ตัน แบ่งเป็นการระบายทั่วไป 3,981,000 ตัน และการระบายเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม 793,000 ตัน หรือเฉลี่ยระบายเดือนละ 950,000 ตัน ซึ่งถือว่ามากเมื่อเทียบกับปริมาณการส่งออกข้าวของไทยเฉลี่ยต่อเดือน เนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้งจนทำให้ตลาดขาดวัตถุดิบข้าว มีผลทำให้ราคาตลาดไม่ลดลงมากนัก และยังเป็นภาระลดภาระค่าฝากเก็บข้าวสารของรัฐบาล แต่ทว่า ในทางปฏิบัติกระบวนการส่งมอบข้าวยังเป็นไปอย่างล่าช้า

ล่าสุดแหล่งข่าวผู้ชนะการประมูลข้าวสารรัฐบาลในรอบ 3/2559 เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้เอกชนที่ชนะการประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลรอบ 3/2559 ปริมาณ 7.8 แสนตัน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ทั้ง 23 รายยังไม่ได้เซ็นสัญญารับมอบข้าว แม้จะผ่านมาเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือนแล้ว ทำให้เอกชนไม่มีสินค้าไปส่งมอบลูกค้าได้ และอาจจะถูกยกเลิกสัญญาซื้อข้าว

"ขณะนี้หลายบริษัท เช่น ธนสรไรซ์ นครหลวงค้าข้าว พงษ์ลาภ ได้ร้องเรียนโดยบางรายได้ทำหนังสือถึงกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อสอบถามสาเหตุของปัญหาความล่าช้าและเร่งรัดให้มีการทำสัญญาซื้อขาย เพื่อให้สามารถรับมอบสินค้าได้โดยเร็ว เพราะส่วนหนึ่งใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจากธนาคาร และเมื่อเซ็นสัญญาแล้วจะได้นำหลักทรัพย์ค้ำประกันของ 2% และหลักทรัพย์ค้ำประกันสัญญาอีก 5% คืน เพื่อนำไปใช้หมุนเวียนในการซื้อข้าวสารรัฐบาลในล็อตต่อไป

โดยเอกชนยืนยันว่า ได้เตรียมเงินสำหรับชำระค่าข้าวไว้แล้ว แต่ต้องคัดการคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กลับไม่เรียกให้มีการทำสัญญาเป็นระยะเวลา 1 เดือน หากนับจากวันที่อนุมัติคือวันที่ 19 พฤษภาคม และหากนับจากวันที่แจ้งการผลการประมูล 30 พฤษภาคม นับเป็นระยะเวลา 15 วัน

ทั้งนี้ เอกชนกังวลว่า 1) การรับมอบล่าช้าจะทำให้ผิดสัญญากับรัฐ ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การประมูลข้าวภายในไม่เกิน 15 วัน และต้องรับมอบข้าวให้หมดภายในกี่วัน ตามปริมาณที่ซื้อ

2) ลูกค้าต่างประเทศที่สั่งซื้อออร์เดอร์ได้ส่งเรือมารับสินค้านานนับเดือนแล้ว แต่บริษัทไม่สามารถรับมอบข้าวสารมาปรับปรุงส่งมอบได้ร่วม 1 เดือน ส่งผลให้ราคาข้าวลดลงตันละ 10 เหรียญสหรัฐ ซึ่งลูกค้าต่างประเทศอาจจะอาศัยเหตุนี้ขอเลิกคำสั่งซื้อ บริษัทจะได้รับความเสียหาย แล้วใครจะรับผิดชอบ และประเทศจะเสียหายได้เงินรายได้จากการส่งออกกลับเข้าประเทศลดลง 3) ปัญหาสภาพคล่อง เพราะเอกชนต้องการนำเงินหลักทรัพย์ค้ำประกันของที่ได้จากการประมูลรอบ 3/2559 มาใช้เป็นทุนในการประมูลข้าวรัฐบาลรอบต่อ ๆ ไป

อย่างไรก็ตาม กรมการค้าต่างประเทศแจ้งกลับมาถึงสาเหตุของความล่าช้าว่า มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการทำสัญญา จึงต้องส่งสัญญาไปให้สำนักงานอัยการตรวจสอบก่อนจึงจะสามารถเซ็นได้ และเมื่อเอกชนทำสัญญากับ อคส./อ.ต.ก.แล้ว ทั้งสองหน่วยงานจะทำหนังสือกลับมายังกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อขออนุมัติขอคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันจากกระทรวงการคลัง ซึ่งเอกชนมองว่าวิธีการดำเนินการในช่วงหลัง ๆ มา นี้ค่อนข้างจะซับซ้อน ซึ่งอาจจะเป็นไปได้เพื่อตอบโจทยเรื่องความโปร่งใส แต่ขัดกับวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่ต้องการเร่งให้ระบายข้าวโดยเร็ว

"ท่านปลัดชุตติมา บุญยประภัศร รับทราบปัญหาของภาคเอกชนและเร่งรัดให้โดยตลอด แต่ไม่ทราบว่า เหตุใดจึงมีความล่าช้า และหากดำเนินการอย่างนี้แล้วข้าวลोट 3 กับลอต 4 ที่ประมูลออกสู่ตลาดในเวลาใกล้เคียงกันจะอย่างไร"

ทั้งนี้ แม้ว่าการทำสัญญาจะล่าช้า แต่ภาคเอกชนยังเข้าแข่งขันประมูลซื้อข้าวสารรัฐบาลรอบ 4/2559 เป็นจำนวนที่เปิดให้ยื่นเสนอราคาประมูลข้าวทั่วไปปริมาณ 2.24 ล้านตัน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้ยื่นซองคุณสมบัติ 69 ราย และเสนอราคาซื้อ 64 รายสูงสุดในรอบปีนี้ มีเพียง 5 รายที่ไม่ยื่นซื้อ คือ บริษัท พันปี กรุ๊ป (ไทย, ลาว, กัมพูชา) จำกัด บริษัท ข้าวราชา จำกัด บริษัท พี.โอ.พี.อินเตอร์โรซ์มิล จำกัด บริษัท ที.บี.เอสโรซ์มิลล์ จำกัด และบริษัท เอ็นทีบี เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นรายเล็ก ๆ และเป็นบริษัทเทรดเดอร์หน้าใหม่ในตลาด

"เหตุผลสำคัญที่ผู้ส่งออกต้องมาร่วมซื้อ เพราะรัฐบาลประมูลข้าวออกมาอย่างต่อเนื่อง ปริมาณมาก ราคาข้าวในตลาดลดลง ต้องมาซื้อรอบนี้เพื่อนำราคาที่ได้ไปถัวเฉลี่ยเป็นราคาต้นทุน ไม่เช่นนั้นจะต้องขาดทุน ดังนั้น ไม่ว่ารัฐบาลจะเปิดมากขนาดไหนต้องกัดฟันซื้อ จะเห็นว่าราคาเสนอซื้อข้าวหลายชนิดอ่อนตัวลง เช่น ปลายข้าวจะเหลือเพียงตันละ 7,000-8,000 บาท จากครั้งก่อนที่ได้ 7,800-8,400 บาท หายไปตันละ 1,000 บาท"

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่า เชื่อว่าครั้งที่ 4/2559 จะสามารถระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลออกไปได้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านตัน เพราะความต้องการของตลาดยังมีมาก ประกอบกับปริมาณข้าวใหม่ยังไม่ออก จึงเป็นช่วงที่เหมาะสม หากระบายข้าวได้ทั้งหมดจะทำให้สต็อกข้าวรัฐบาลเหลือไม่ถึง 10 ล้านตัน กรมจะประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลในครั้งต่อไปในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ อีกไม่ต่ำกว่า 1 ล้านตัน

"เชื่อว่ายังขายได้ราคาใกล้เคียงตลาด โดยจากการยื่นซื้อของผู้ประกอบการอยู่ที่ข้าวขาวขายประมาณ กิโลกรัมละ 10-11 บาท จากราคาตลาด 13-14 บาท ปลายข้าวอยู่ที่กิโลกรัมละ 7-8 บาท จากราคาตลาด 10-11 บาท"

ส่วนการส่งออกข้าวไทย ตั้งแต่เดือนมกราคมถึง 13 มิถุนายน 2559 ปริมาณ 4.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 71,682 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดว่าการส่งออกข้าวทั้งปี 2559 จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 9.5 ล้านตัน

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

หวัง 3 แสนตันขายข้าวแอฟริกา ถกจีทูจีเงินล้านตันเจอเลื่อนอีก

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึง การระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 ว่ากรมฯ จะเน้นการขายทั้งแบบประมูลทั่วไป และการขายในรูปแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี เพื่อลดปริมาณสต็อกที่ยังเหลืออยู่กว่า 10 ล้านตัน โดยในเดือนกรกฎาคมนี้ นางสาวชุตติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์และคณะ จะเดินทางไปประเทศแอฟริกาใต้และโมซัมบิก เพื่อเจรจาขายข้าวจีทูจี วางเป้าไว้ที่ 3 แสนตันและยังมีแผนขายข้าวจีทูจีให้กับอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ด้วย ส่วนจีน จะเร่งผลักดันการส่งมอบข้าวตามสัญญาจีทูจีในสัญญาใหม่ 1 ล้านตันโดยเร็ว

"ล่าสุดกรมได้เปิดประมูลข้าวในสต็อกของรัฐ ปริมาณกว่า 2.24 ล้านตัน เบื้องต้นมีเอกชนยื่นซองเอกสารประมูล 69 ราย โดยจะประกาศผลผู้เสนอซื้อที่ผ่านคุณสมบัติ และเปิดรับซอง และเปิดซองประมูลในวันที่ 15 มิถุนายน มั่นใจว่าข้าวที่นำออกประมูลในครั้งนี้ จะได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการค้าข้าว ผู้ส่งออก และโรงสี

และจะไม่กระทบกับราคาข้าวในตลาด เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ประกอบกับตลาดโลกยังมีความต้องการข้าวอีกเป็นจำนวนมาก”

นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงทิศทางตลาดข้าวในแอฟริกาซึ่งเป็นตลาดใหญ่สุดของไทยว่า ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเนื่องจากหลายประเทศเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำมัน ทำให้ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนไม่มีกำลังซื้อ ดังนั้นประเทศที่มีการสั่งซื้อข้าวจากไทย โดยเฉพาะไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวรายใหญ่อยังชะลอการนำเข้า

ส่วนการเดินทางเพื่อไปเจรจาขายข้าวกับให้กับแอฟริกาใต้และโมซัมบิกปริมาณ 3 แสนตันของคณะปลัดกระทรวงพาณิชย์นั้น ถ้ามีโอกาสก็จะเดินทางร่วมคณะไปด้วย และมั่นใจว่าจะมีออเดอร์กลับมา เพราะ 2 ประเทศนี้นิยมบริโภคข้าวเก่า แต่สิ่งที่เป็นห่วงคือเรื่องการชำระเงินค่าสินค้า ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะต้องดูว่าเงื่อนไขในการชำระเงินว่าเป็นอย่างไร เหมาะสมหรือไม่เพราะในอดีตประเทศเหล่านี้เคยมีปัญหา

ด้านนางสาวชุตินา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจา ข้าวจีทูจี ไทย-จีนที่ยังรอการเจรจาเพื่อลงนามสัญญาซื้อขายอีก 1 ล้านตันจากจำนวนทั้งหมด 2 ล้านตัน(ส่งมอบไปแล้ว 1 ล้านตัน) ตามที่ได้ลงนามร่วมกันว่าจีนจะซื้อข้าวจากไทยภายใต้บันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ในกรอบความร่วมมือโครงการรถไฟไทย-จีน สายกรุงเทพ-แก่งคอย-มาบตาพุด ล่าสุดจีนได้ขอยกเลิกการเจรจารอบใหม่ที่กำหนดไว้ในวันที่ 17 มิถุนายนนี้ออกไปก่อน เนื่องจากรัฐมนตรีหัวหน้าคณะฝ่ายจีนติดภารกิจ เช่นเดียวกับฝ่ายไทยที่มีภารกิจร่วมงาน CLMVT Forum ในช่วงดังกล่าวเช่นกัน ดังนั้นการเจรจาใหม่จะมีขึ้นอีกใน 1 เดือนข้างหน้ากำลังรอกำหนดวันเวลาที่เหมาะสมแต่จะเป็นการเดินทางไปเจรจาที่ประเทศจีน

ส่วนความคืบหน้าการดำเนินการเรียกค่าเสียหายในคดีทุจริตขายข้าวจีทูจีมูลค่าความเสียหายกว่า 2 หมื่นล้านบาท กรมฯได้สอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้ตีความแล้วว่าใครเป็นผู้ที่ต้องทำหนังสือเรียกค่าเสียหายขณะนี้กำลังรอเลขากฤษฎีกาทำหนังสือตอบกลับมา ซึ่งหากได้คำตอบ จะแจ้งให้ผู้ที่ถูกกล่าวหา มาชดใช้ค่าเสียหายต่อไป

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ



เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลง ท่ามกลางภาวะที่ความต้องการข้าวในตลาดค่อนข้างเบาบาง โดยมีเพียงผู้ซื้อจากจีนที่กลับเข้ามาซื้อแต่ปริมาณไม่มากนัก ขณะนี้ราคาข้าวขาว 5% ฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter-spring rice) อยู่ที่ระดับ 370-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) ลดลงจากระดับ 375 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาว 5% ฤดูการผลิตฤดูร้อน (the summer-autumn) ราคาอยู่ที่ระดับ 360-365 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) ลดลงจากระดับ 365 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ราคาข้าวในประเทศที่กำลังมีราคาสูงในหลายเดือนก่อนหน้านี้ได้ลดลงเล็กน้อยในช่วง 20 วัน ของต้นเดือนพฤษภาคมในจังหวัดเตียนซาง จังหวัดลองอาน ราคาข้าวพันธุ์ IR50404 ปัจจุบันมีราคาประมาณ 4,500-4,550 ต่อ/ก.ก ลดลง 250-300 ต่อ/ก.ก เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว แมวามีผู้ประกอบการบางรายที่ส่งออกข้าวได้

ยืนยันว่าการที่ไทยประกาศการระบายข้าวออกจากโกดังไม่มีผลกระทบต่อการส่งออกข้าวของเวียดนาม แต่ในทางปฏิบัติส่งผลกระทบถึงราคาข้าวในประเทศให้ลดลงอย่างมาก

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2559 มีจำนวน 403,767 ตัน มูลค่า 186.435 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 23.2% และมูลค่าลดลง 16.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 525,742 ตัน มูลค่า 223.230 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) ขณะที่การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2559 มีจำนวน 2.282 ล้านตัน มูลค่า 974.873 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 9.6% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 11.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 2.081 ล้านตัน มูลค่า 874.914 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) รายงานว่าในเดือนพฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าว 32,558 ตัน ลดลง 17.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 39,550 ตัน ในเดือนเมษายน 2559 ที่ผ่านมา และลดลง 22.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 41,842 ตัน ในเดือนพฤษภาคม 2558 โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-พฤษภาคม 2559) กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 234,328 ตันลดลง 3.46% เมื่อเทียบกับจำนวน 242,725 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในช่วง 5 เดือนแรกประกอบด้วย ข้าวหอมชนิด Premium จำนวน 69,958 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant rice) รวม 35,344 ตัน ข้าวขาว (long grain white rice) รวม 107,960 ตัน และข้าวเหนียว (long grain parboiled) จำนวน 21,066 ตัน

ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่า สาเหตุที่ยอดการส่งออกข้าวลดลงอันเนื่องมาจากชาวนาแบกรับภาระต้นทุนในการผลิตสูงเกินไป แต่ผลผลิตที่ออกมามีราคาต่ำ ทั้งค่าปุ๋ยและค่าจ้าง เมื่อเทียบกับประเทศส่งออกข้าวซึ่งเป็นคู่แข่งที่สำคัญ เช่น ไทย เวียดนาม นอกจากนี้ ภาวะภัยแล้งอย่างรุนแรงที่ผ่านมา ทำให้ผลผลิตข้าวลดลงอย่างมาก ในปี 2558 กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 538,396 ตัน เพิ่มขึ้น 39.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 387,061 ตัน ในปี 2557 โดยตลาดนำเข้าที่สำคัญคือประเทศในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย เช่น จีน 116,639 ตัน ฝรั่งเศส 75,257 ตัน โปแลนด์ 58,410 ตัน มาเลเซีย 54,914 ตัน เนเธอร์แลนด์ 58,410 ตัน อิตาลี 24,049 ตัน สาธารณรัฐเชค 22,597 ตัน เบลเยียม 19,921 ตัน สหราชอาณาจักร 18,557 ตัน เยอรมนี 13,076 ตัน สเปน 10,382 ตัน โปรตุเกส 10,312 ตัน สิงคโปร์ 5,587 ตัน บรูไน 2,100 ตัน อินโดนีเซีย 1,000 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

เมียนมาร์

สหพันธ์ข้าวแห่งเมียนมาร์ (the Myanmar Rice Federation) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วง 2 เดือนแรก (เมษายน-พฤษภาคม) ของปีงบประมาณ 2016/17 (เมษายน-มีนาคม) มีปริมาณรวม 127,570 ตัน มูลค่า 84 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 63% และมูลค่าลดลง 29% เมื่อเทียบกับปริมาณ 346,000 ตัน มูลค่า 119 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วงนี้ความต้องการข้าวจากจีนลดลง ขณะที่สหพันธ์ข้าวระบุว่า ในช่วงนี้มีการส่งออกข้าวประมาณ 3,000-5,000 ตันต่อเดือน อย่างไรก็ตามในเดือนมิถุนายนนี้มีการส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรปประมาณ 20,000 ตัน จึงคาดว่า การส่งออกในเดือนนี้จะปรับตัวดีขึ้นอีกครั้ง

ทั้งนี้ตลาดส่งออกข้าวของเมียนมาร์ประกอบด้วย จีน ญี่ปุ่น อินเดีย สิงคโปร์ อิตาลี อินโดนีเซีย สเปน เบลเยียม ฟิลิปปินส์ ฝรั่งเศส มาเลเซีย และแคนาดา

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ (National Food Authority; NFA) ร่วมกับสถาบันข้าวฟิลิปปินส์ ออกโครงการ โครงการ “Brown4Good” ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวกล้องและทำการตลาดให้อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อการบริโภคภายในประเทศ โครงการ “Brown4Good” ต้องการผลักดันให้ประชากรฟิลิปปินส์เข้าถึงและมีการบริโภคข้าวกล้องมากขึ้น เนื่องจากเป็นข้าวที่ราคาถูกลงและมีประโยชน์ โดยสหกรณ์ภายใต้การกำกับดูแลของ NFA จะรับซื้อข้าวจากเกษตรกรและนำมาขายในราคา 37 เปโซต่อกิโลกรัม (27.50 บาท – อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 29 เมษายน 2559) ในขณะที่ราคาขายปลีกข้าวกล้องในท้องตลาดอยู่ที่กิโลกรัมละ 80 เปโซ (ประมาณ 60 บาท) และรายได้จากการขายข้าวกล้อง

อนึ่ง ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราบริโภคข้าวสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ฟิลิปปินส์จึงต้องนำเข้าข้าวเพิ่มเติมจากประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะไทยและเวียดนาม ในรูปแบบการซื้อแบบรัฐต่อรัฐเพื่อสนองอุปสงค์ภายในประเทศ โดยข้าวกล้องส่วนใหญ่ที่ขายในฟิลิปปินส์ยังเป็นข้าวกล้องนำเข้ามีราคาสูง แต่ยังไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากนัก ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าหากมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

ที่มา Oryza.com

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 132,600 ตัน เพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบกับปริมาณ 128,500 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 78,200 ตัน เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับ 75,900 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ประกอบด้วยข้าวขาว 3,000 ตัน ข้าวหอม 68,900 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 6,300 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 59.0% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 59.1%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 38,700 ตัน เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับ 38,300 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวหอม 35,000 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆ รวม 3,700 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 29.2%) จีนประมาณ 7,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 5.6%) ออสเตรเลียประมาณ 4,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.2%) กัมพูชาประมาณ 1,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 0.9%) และประเทศอื่นๆ รวม 2,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2559 มีปริมาณ 6,729 ตัน โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 5,167 ตัน จีนจำนวน 268 ตัน สหรัฐฯจำนวน 299 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนพฤษภาคม 2559 ทั้งหมดรวม 11,900 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) อีกจำนวน 13,100 ตัน

ทั้งนี้ ในปี 2558 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 314,800 ตัน ลดลง 1.56 % เมื่อเทียบกับปริมาณ 319,800 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 174,600 ตัน เพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ประกอบด้วยข้าวขาว 11,300 ตัน ข้าวหอม 149,800

ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 13,500 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 55.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 15.1% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 48.2%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 101,400 ตัน ลดลง 19.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวหอม 91,600 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆ รวม 9,800 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 32.2%) จีนประมาณ 20,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.5%) ออสเตรเลีย ประมาณ 8,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) กัมพูชาประมาณ 3,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.2%) สหรัฐอเมริกา 900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 0.3%) และประเทศอื่นๆ รวม 5,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%)

ที่มา สคร. ณ เมืองฮ่องกง และ Trade and Industry Department

ญี่ปุ่น

ธนาคารซูมิโตโม มิตรชุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (SMBC) เปิดเผยว่า ธนาคารจะลงทุนจัดตั้งบริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการผลิตข้าวในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ นับเป็นธนาคารรายใหญ่เจ้าแรกของญี่ปุ่น ที่เข้ามาลงทุนในภาคการเกษตร เป้าหมายของธุรกิจธนาคารดังกล่าว คือการปรับปรุงผลผลิตภาคการเกษตร และขยายช่องทางการตลาด โดยอาศัยเงินทุนและฐานลูกค้าของธนาคาร

ทางธนาคารจะจัดตั้งบริษัทขึ้น เพื่อถือครองพื้นที่ทำการเกษตรในจังหวัดอาคิตะ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น โดยจะดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทอื่นๆในระดับท้องถิ่นและหากการดำเนินธุรกิจนี้เป็นไปได้ด้วยดี SMBC ก็วางแผนที่จะจัดตั้งบริษัทรูปแบบเดียวกันนี้ในพื้นที่อื่นๆ ที่มีปริมาณผลผลิตข้าวในระดับสูง อาทิ จังหวัดนิงาตะ และจังหวัดยามางาตะ เป็นต้น

ทั้งนี้ ญี่ปุ่นกำลังเผชิญปัญหาผู้ผลิตข้าวปรับตัวลง ซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนประชาชนในเขตชนบทที่ลดลง และปัญหาชาวนาที่สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญคาดว่า การที่บริษัทเข้าซื้อหรือเช่าที่ดินทำการเกษตร อาจช่วยลดปัญหาการปล่อยที่ดินทิ้งร้างได้บ้าง ธนาคารซูมิโตโม มิตรชุย และธนาคารอาคิตะ จะร่วมกันลงทุนในบริษัทใหม่ซึ่งจะเปิดสาขาในจังหวัดอาคิตะเป็นที่แรกกันฝ่ายละ 5% โดยได้บริษัทท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการผลิตข้าว และคาดว่า กิจการจะมียอดขายสูงกว่าเงินลงทุน 50%

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-14 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 1,002,941 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 9.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 912,269 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 79,373 ตัน ลดลงประมาณ 3.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 81,979 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 923,568 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 830,290 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 มิถุนายน 2559 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวประมาณ 25,267 ตัน

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-14 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา มีการนำเข้าประมาณ 218,716 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 160,558 ตัน เนเธอร์แลนด์ 116,635 ตัน เยอรมนี 80,821 ตัน โปแลนด์ 74,335 ตัน อิตาลี 74,097 ตัน เป็นต้น ในปีการผลิต 2014/15 (กันยายน-

สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1.143 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.013 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การส่งออกข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กันยายน 2558-14 มิถุนายน 2559 มีการส่งออกประมาณ 189,671 ตัน ลดลง 5.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 201,441 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 มิถุนายน 2559 สหภาพยุโรปส่งออกข้าวประมาณ 5,430 ตัน

โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 158,899 ตัน ลดลงประมาณ 7.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 172,670 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกประมาณ 30,772 ตัน ลดลงประมาณ 6.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 28,771 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด โดยส่งออกไปแล้ว 95,687 ตัน สเปน 22,419 ตัน กรีซ 27,731 ตัน โปรตุเกส 15,882 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนมิถุนายน 2559 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2559/60 (2016/17) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 480.72 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 470.89 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2558/59 (2015/16) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปี 2559/60 ประเทศจีนจะมีผลผลิต 146.50 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 145.77 ล้านตันข้าวสารในปี 2558/59 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 105.0 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 103.5 ล้านตันข้าวสารในปี 2558/59 ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้น เช่น อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เวียดนาม เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ บราซิล ญี่ปุ่น สหรัฐฯ กัมพูชา ปากีสถาน ศรีลังกา เป็นต้น ส่วนประเทศไทยว่าในปี 2559/60 จะมีผลผลิต 17 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 7.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 15.8 ล้านตันในปี 2558/59 ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงนั้น เช่น เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2559/60 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 480.39 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 478.66 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2558/59 ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2559/60 คาดว่าจะอยู่ที่ 106.95 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.3% จากจำนวน 106.62 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2558/59 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าสต็อกปลายปี 2559/60 จะลดลงเหลือประมาณ 3.22 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 47.0% จากคาดการณ์ในปี 2558/59 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 6.07 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2560 จะมีปริมาณ 40.56 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 1.9% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีการค้าข้าวประมาณ 41.35 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 5.0 ล้านตัน เท่ากับปี 2559 ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.0 ล้านตัน ลดลง 13.0% จากจำนวน 2.5 ล้านตันที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2559 ในขณะที่ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.25 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.45 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.5 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.15 ล้านตัน เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 0.99 ล้านตัน มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.05 ล้านตัน แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 0.93 ล้านตัน และไอวอรีโคสต์คาดว่าจะนำเข้า 0.9 ล้านตัน

เป็นต้น สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2560 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 9.0 ล้านตัน ลดลง 8.2% จากปี 2559 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 9.8 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2560 จะส่งออกได้ 8.5 ล้านตัน ลดลง 5.6% จากปี 2559 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 9.0 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 7.0 ล้านตัน เท่ากับปี 2559 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.25 ล้านตัน ลดลงจากปี 2559 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 4.4 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.6 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 1.75 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.05 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.84 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน และอาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.6 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวจำนวน 100,000 ตัน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยกำหนดส่งมอบระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมศกนี้ ซึ่งสำนักข่าว Reuters รายงานว่า อิรักตกลงซื้อข้าวหนึ่งจากอินเดียประมาณ 100,000 ตัน

ทั้งนี้การประมูลครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา มีรายงานว่าอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากสหรัฐฯ จำนวน 90,000 ตัน ในราคา 558 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out) และข้าวจากอูรุกวัยจำนวน 60,000 ตัน ในราคา 466 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out) โดยกำหนดส่งมอบระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนนี้

ที่มา Oryza.com

ไนจีเรีย

สำนักงานสถิติแห่งชาติไนจีเรียประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเดือนเมษายน 2559 เพิ่มขึ้น 15.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นจาก 13.7% ของเดือนเมษายน 2559 ซึ่งเป็นการเพิ่มสูงสุดในรอบ 6 ปี เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นสูงดังกล่าว เกิดจากค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งดัชนีราคาสินค้าอาหารทั่วไปเพิ่มขึ้น 14.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 และเพิ่มขึ้น 1.7% จากเดือนเมษายน 2559

จากการสำรวจตลาดสินค้าข้าวไทยของสำนักงานฯ พบว่า มีราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 15-30% จากระยะเดียวกันของปีที่แล้ว เป็นผลมาจากต้นทุนอัตราแลกเปลี่ยนของผู้นำเข้าเพิ่มขึ้น โดยราคาข้าวหนึ่งบรรจุกระสอบ 50 กก. ยี่ห้อCAPRICE และ Royal Stallion ซึ่งนิยมมากที่สุด มีราคากระสอบละ 24,000 ไนรา (ประมาณ 3,000 บาท)

ทั้งนี้ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อไนจีเรียจะเพิ่มขึ้นต่อไปอีกในระยะเวลาหนึ่ง (ประมาณ 1-2 เดือน) เนื่องจากรัฐบาลจำเป็นต้องเข้ามาแก้ปัญหา มิฉะนั้นแล้วอาจเกิดผลกระทบทางการเมืองต่อรัฐบาลได้ โดยเริ่มมีเสียงสะท้อนจากนักการเมืองท้องถิ่นและสภาพแรงงานบางส่วนว่าเกิดการขาดแคลนอาหาร และผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถซื้ออาหารที่ถูกหลักโภชนาการรับประทานได้แล้ว ผู้ส่งออกไทยจึงอาจได้รับผลกระทบจากคำสั่งซื้อชะลอตัวบ้างในช่วงนี้ เนื่องจากการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศที่ผู้นำเข้าไม่สามารถแลกเงินตราต่างประเทศจากสถาบันการเงินในประเทศ ซึ่งสำนักงานฯ คาดว่าหลังจากรัฐบาลประกาศแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่นขึ้นประมาณสัปดาห์หน้า สถานการณ์การขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ น่าจะดีขึ้น

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา